



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๐๒๒

ที่ ทส.๑๖๐๑.๔/ ๑๙๘๕๗ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ ๓

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๕๐๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ ๓ มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อในคำสั่งทราบและปฏิบัติ

(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้

สำเนา

คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๓๕๐๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ ๓

ด้วยกรมป่าไม้ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤษ กรมป่าไม้ และศึกษาดูงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะเป็นกลไกของรัฐ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เข้าใจกระบวนการสร้าง เครือข่าย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) ตลอดจนจนกระบวนการในการถ่ายทอดนโยบายจาก ระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติ อีกทั้งได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวอย่าง ที่ดีของข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงานตามศาสตร์ของพระราชาและยึดประโยชน์ของประเทศชาติและ ประชาชนเป็นที่ตั้ง ดังนั้น จึงให้ข้าราชการที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤษ กรมป่าไม้ และ ศึกษาดูงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารว่างและ เครื่องดื่ม (ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไม่นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) อาหารเย็นและที่พัก ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และจัดพาหนะสำหรับเดินทางไป - กลับ ระหว่างกรมป่าไม้กับสถานที่ศึกษาดูงาน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำเนาถูกต้อง



(นางสุชาดา อมบุบิจ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงนาม) จเรศักดิ์ นันตะวงษ์

(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมนคมกฤส กรมป่าไม้

และศึกษาดูงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

แนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๔๐๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง
๒	นางสาวอรสา บุญประเสริฐ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง
๓	นางสาวกาญจนา เหมืองทอง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักบริหารกลาง
๔	นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์	นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ	สำนักบริหารกลาง
๕	นางวรรณชรินทร์ จิตรสมัตต	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักบริหารกลาง
๖	สิบเอกวีรพงษ์ ศานตินนท์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักบริหารกลาง
๗	นายนิรัญ มโนรัตน์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๘	นายปิยะ แข่งเพ็ญแข	นิติกรชำนาญการ	สำนักกฎหมาย
๙	นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๑๐	นางสาววรปรีญา พระวิวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๑๑	นายองครักษ์ ฤทธิธูมม์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๒	ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมขำ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๓	นางสาวพิทยาภรณ์ ป่าหลวง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๔	นายสมโภชน์ คลี่ดี	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๑๕	นางสาวจันทร์เพ็ญ เกษตรสินธ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๑๖	นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๗	นางสาววรัญญา ราชภูร์เจริญ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๘	นายจรัส ช้วยนะ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๙	นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๒๐	นายนรินทร์ เทศสร	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๒๑	นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

และศึกษาดูงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

แบบทำยคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๔๐๔ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๒๒	นางสาวมาลิณี โพธิ์กระเจิน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๒๓	นางสาวอิสราวิญญ์ ชลากร	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๒๔	นายราวุธ ทานัน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๒๕	นายบุญสุรีย์ จีระวงศ์พานิช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักรับรองการป่าไม้
๒๖	นายอุปติศร์ ฉัตรคำ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
๒๗	นายอัศวพงษ์ นาคถนอม	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
๒๘	นายอนุชา กันเมือง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
๒๙	นายสัญญา แก้วธรรมมานุกุล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
๓๐	นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๓๑	นายสนธยา วงษ์เมือง	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๓๒	นางสาวอรวรรณ แสงแสน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๓๓	นายสำรวย อริเดช	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๓๔	นายสุธน กมลบูรณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๓๕	นายอภิรัตน์ พิรุฬห์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๓๖	นายพัฒนะ ศิริมัย	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๓๗	นางสาวสุภาวดี ศรประสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๓๘	นายสุวิทย์ จินดาวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (สาขาแพร่)
๓๙	นายชาญณรงค์ สุวรรณคำ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๔๐	นายณพพลวรรณ โสมณวัตร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

